

ไทย > อาศัยด้วยกัน > ครอบครัว > แต่งงาน,เกิด,ตาย

แต่งงาน,เกิด,ตาย

สำหรับช่วงสำคัญของชีวิตเหล่านี้ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกัน

เพื่ออธิบายสถานการณ์ครอบครัว เราพูดถึง **Zivilstand** (📍 สถานภาพการสมรส) ในสวิตเซอร์แลนด์

สำนักงานที่รับผิดชอบในการแต่งงาน การเกิด และการตายเรียกว่า **Zivilstandsamt** (📍 สำนักทะเบียนรับรองการเกิด การแต่งงาน ทุนส่วน และการเสียชีวิต)

อ่านเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องรู้ในกรณีที่มีการแต่งงาน การเกิด และการตาย:

การสมรส

สำหรับการแต่งงาน **Zivilstandsamt** (📍 สำนักทะเบียนรับรองการเกิด การแต่งงาน ทุนส่วน และการเสียชีวิต) ต้องการเอกสารดังต่อไปนี้:

- บัตรประจำตัวประชาชน
- การยืนยันการจัดตั้ง
- หลักฐานยืนยันตัวตน
- สูติบัตร

เอกสารที่ขาดหายไปสามารถรับได้จากสำนักงานที่รับผิดชอบ:

> [ส่งเอกสารสถานะทางแพ่ง](#)

การแต่งงานในต่างประเทศ

ก่อนแต่งงาน ให้ทำเอกสารที่จำเป็นจาก **Zivilstandsamt** (📍 สำนักทะเบียนรับรองการเกิด การแต่งงาน ทุนส่วน และการเสียชีวิต)

และสำนักทะเบียนที่รับผิดชอบในต่างประเทศ หลังแต่งงานสถานทูตสวิสจะส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสวิตเซอร์แลนด์

งานแต่งงานทางศาสนาส่วนๆ ที่ไม่มีใบรับรองจากสำนักงานไม่ได้รับการยอมรับในสวิตเซอร์แลนด์

หากต้องการเข้าประเทศในฐานะคู่แต่งงาน โปรดติดต่อ **Migrationsamt** (📍 หน่วยงานย้ายถิ่นฐาน) หรือสถานทูตสวิส

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **Zivilstandsamt** (📍 สำนักทะเบียนรับรองการเกิด การแต่งงาน ทุนส่วน และการเสียชีวิต) ในเขตเทศบาลที่คุณพำนัก:

[📍 ไคเรทอรีของรัฐเซนต์กาลเลน](#)

การเกิด

คุณต้องรายงานการเกิดของบุตรต่อ **Zivilstandsamt** (📍 สำนักทะเบียนรับรองการเกิด การแต่งงาน ทุนส่วน และการเสียชีวิต) ภายใน 3 วันนับจากวันเกิด

โดยปกติโรงพยาบาลหรือศูนย์คลอดจะทำรายงาน กรณีคลอดที่บ้าน คุณในฐานะพ่อ แม่ต้องลงทะเบียนภายใน 3 วัน

คุณจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวประชาชน

Zivilstandsamt (📍 สำนักทะเบียนรับรองการเกิด การแต่งงาน ทุนส่วน และการเสียชีวิต) สูติบัตร

[📍 ไคเรทอรีของรัฐเซนต์กาลเลน](#)

ความตาย


หากมีคนเสียชีวิตที่บ้าน ให้แจ้งแพทย์ทันที แพทย์ออกใบมรณบัตร

จากนั้นรายงานการเสียชีวิตต่อ **Zivilstandsamt** (☎ [สำนักทะเบียนรับรองการเกิด การแต่งงาน หุ้นส่วน และการเสียชีวิต](#))

คุณจะได้รับใบมรณบัตรเพื่อรายงานต่อบริษัทประกันภัย ธนาคาร และบริษัทประกันสุขภาพ

คำถามเกี่ยวกับงานศพสามารถพูดคุยกับ **Zivilstandsamt** (☎ [สำนักทะเบียนรับรองการเกิด การแต่งงาน หุ้นส่วน และการเสียชีวิต](#))บ้านจัดงานศพและการดูแลอภิบาล

รายการตรวจสอบการเสียชีวิต

 [โดเรกทอรีของรัฐเซนต์กาลเลน](#)



คุณต้องการ apostille หรือการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่? ⚠

สำนักนายกรัฐมนตรีนแห่งเซนต์กาลเลนรับรองเอกสารจากรัฐเซนต์กาลเลนที่คุณต้องการสำหรับต่างประเทศ

จุดติดต่อ

ค้นหาจุดติดต่อ คำแนะนำ หรืออ่านสิ่งที่เหมาะสมในพื้นที่ของคุณ: [จุดติดต่อ](#)

© 2025 Informationsplattform für Zugewanderte im Kanton St.Gallen